



คำประกาศเกียรติคุณ

นายสันติ ภิรมย์ภักดี

ปรัชญาคุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์

นายสันติ ภิรมย์ภักดี เกิดเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๙ เข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียลจนจบชั้นมัธยมต้น จากนั้นได้เดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศเยอรมันนีและประเทศสหรัฐอเมริกาตามลำดับ และสำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจาก David & Elkins College ประเทศสหรัฐอเมริกา ในสาขาวิชาจิตวิทยาสังคม หลังจากจบการศึกษา ได้เข้าทำงานที่บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ จนถึงปัจจุบัน

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้ใช้ความรู้ความสามารถในด้านการบริหารธุรกิจ นำพาองค์กรที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ ให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง จนได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และอีกหลายบริษัทในเครือ รวมทั้งดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในอีกหลายบริษัท

นอกเหนือจากความสำเร็จในด้านการบริหารองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ทั้งในภาวะปกติและในยามวิกฤติ ให้มีการพัฒนาและเจริญก้าวหน้าอย่างเป็นที่ประจักษ์ สามารถนำพาองค์กรให้ผ่านพ้นอุปสรรคและปัญหาต่างๆ อย่างมีอาชีพที่มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ สามารถจรรโลงให้กิจการที่อยู่ในความรับผิดชอบมีความเติบโตใหญ่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว จนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในระดับประเทศและนานาชาติแล้ว นายสันติ ภิรมย์ภักดี

ยังเป็นผู้ที่ได้อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือสังคมและส่วนรวมมาโดยตลอด ด้วยสำนึกแห่งความรับผิดชอบที่มีต่อบ้านเมือง ทั้งในด้านการศึกษา การกีฬา สังคม สิ่งแวดล้อม และด้านอื่นๆ อีกมากมายอย่างต่อเนื่อง จากความตั้งใจที่ได้กระทำไว้ จึงเป็นผลให้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นที่ ๑ ประถมาภรณ์ช้างเผือก เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๒

ในการสนับสนุนด้านการศึกษา ได้จัดให้มีทุน “บุญรอดพัฒนาฯ” อันเป็นทุนการศึกษาที่มอบโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ทุนการศึกษาแบบให้เปล่า ต่อเนื่องจนจบการศึกษา) ให้กับเยาวชนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ปีละ ๓๓๐ ทุน โดยให้อย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ ๒๙ แล้ว นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับมูลนิธิและองค์กรการกุศลตลอดจนสถาบันการศึกษาต่างๆ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งหวังให้เยาวชนของชาติได้รับการศึกษาที่ดีเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไป

ตลอดระยะเวลากว่า ๔๐ ปีที่ผ่านมา นายสันติ ภิรมย์ภักดี ได้ให้การสนับสนุนวงการกีฬาของไทยอย่างสม่ำเสมอและเป็นระบบในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับโรงเรียนจนถึงระดับชาติ ผลการดำเนินการดังกล่าว ก่อให้เกิดการพัฒนาการกีฬาของชาติอย่างเห็นได้ชัด ทั้งในการแข่งขันกีฬาระดับอาชีพและสมัครเล่น จนนักกีฬาไทยสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศในประเภทกีฬาต่างๆ อาทิ กอล์ฟ เทนนิส ว่ายน้ำ มวยสากล ยกน้ำหนัก เทควันโด ฟุตบอล กีฬาคนพิการ และกีฬาไทย รวมทั้งเป็นผู้ริเริ่มให้มีการจัดการแข่งขัน “ไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย” ที่จัดการแข่งขันกีฬาในทุกอำเภอ เพื่อให้คนทุกเพศทุกวัย

สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาได้ จึงกล่าวได้ว่า นายสันติ ภิรมย์ภักดี เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญคนหนึ่งในการพัฒนางานกีฬาท้องถิ่นของไทย ด้วยความมุ่งมั่น และใช้ความพยายามอย่างเต็มที่โดยมิได้หวังประโยชน์ส่วนตนแต่อย่างใด

ในการสนับสนุนงานด้านสังคมนั้น ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรการกุศลหลายองค์กรอยู่เป็นประจำ อาทิ สมาคมชาดไทย มูลนิธิสายใจไทย ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ และองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังพี่น้องประชาชนในทุกภูมิภาคให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ในทุกโอกาส นอกจากนี้ยังให้การสนับสนุนการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของไทยในหลายแขนง ทั้งทางด้านศิลปกรรม ดนตรี อาหาร และวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นไทยอย่างยั่งยืน

ในด้านสิ่งแวดล้อมนั้น นายสันติ ภิรมย์ภักดี ถือได้ว่าเป็นผู้ซึ่งให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด โดยได้ให้การสนับสนุนการศึกษาวิจัยด้านการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ได้ผลักดันให้มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการรักษาสุขภาพแวดล้อมในกิจการต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดี

นายสันติ ภิรมย์ภักดี ได้บำเพ็ญตนอยู่ในกรอบของคุณธรรมและจริยธรรมอย่างเป็นที่ประจักษ์ แม้ว่าจะประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจเป็นอย่างดีแล้ว แต่ยังคงดำรงตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวมในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยมิได้มุ่งหวังผลตอบแทนใดๆ การดำเนินงานดังกล่าวได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้างเป็นระยะเวลายาวนานกว่า ๔๐ ปี

จากเกียรติประวัติและผลงานแห่งความสำเร็จในการประกอบการธุรกิจ ให้มีความเจริญก้าวหน้าด้วยความสามารถและรอบรู้ และในขณะเดียวกัน ก็ได้อุทิศตนเพื่อประโยชน์ของสังคมและกิจกรรมสาธารณะต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่นและจริงจังของนายสันติ ภิรมย์ภักดี โดยมีได้มุ่งหวังสิ่งตอบแทน จนเป็นที่ประจักษ์ว่าผลแห่งการดำเนินการได้ก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมและประเทศชาติโดยรวมอย่างเด่นชัดในหลายด้าน ประกอบกับเป็นผู้ซึ่งมีคุณธรรม และจริยธรรมที่สามารถยึดเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนแก่ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี พึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในวงวิชาการเพื่อเป็นบรรทัดฐาน และแบบอย่างให้ผู้อื่นได้เจริญรอยตาม ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายสันติ ภิรมย์ภักดี ได้รับพระราชทานปริญญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

